



โดย นางวณิชภรณ์ กุลสิริอิทธิกร  
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

## การแก้ไขพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มีผลดีอะไรต่อลูกหนี้



**พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566**

**การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา** เป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม แต่เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ยังไม่อำนวยความสะดวกในการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป

**สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไขผลพระราชบัญญัติฉบับนี้** เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีระบบการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลแก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือกสาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต รวมทั้งให้ความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงกำหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้และสร้างวินัยในการชำระเงินคืนกองทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่กองทุน

### สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติฉบับนี้

- ขยาย**โอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้เข้าถึงการศึกษาที่หลากหลาย ในหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุมหลักสูตรอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ เสริมทักษะ เฉพาะทางสำหรับวิชาชีพต่างๆ
- ไม่มี**ผู้ค้ำประกันในทุกกรณี
- ลด**อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิม 1% ต่อปี แก้ไขเป็น **ไม่เกิน 1% ต่อปี**
- ลด**อัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัด จากเดิม 7.5% แก้ไขเป็น **ไม่เกิน 0.5% ต่อปี**
- เปลี่ยน**จัดลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะหักต้นเงินเฉพาะส่วนที่ครบกำหนดก่อน ตามด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มตามลำดับ
- เพิ่ม**จำนวนงวดชำระ จากเดิมมีเฉพาะงวดชำระรายปี แก้ไขเป็น รายเดือน, รายไตรมาส และรายปี
- เพิ่ม**ช่องทางการชำระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้สามารถชำระหนี้ล่วงหน้าได้โดยไม่เสียเบี้ยปรับ

**ประโยชน์ของการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้** เป็นประโยชน์ทั้งผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ช่วยให้การชำระหนี้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ ในส่วนลูกหนี้ ชั้นบังคับคดี กฎหมายฉบับนี้ สามารถช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่าง ชั้นบังคับคดีให้สามารถผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้น ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือแปลงหนี้ใหม่ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด นอกจากนี้ การค้ำนวนหยุดหนี้ กยศ.ใหม่ ในครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงลูกหนี้ กยศ. ที่ปิดบัญชีไปแล้ว ทั้งการปิดบัญชีทั้งหมดหรือชำระหนี้ครบตาม กำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 66 เป็นต้นไปด้วย

**ลูกหนี้ควรทำอย่างไร** ลูกหนี้ กยศ. ที่ผิดนัดชำระหนี้ และคดีกำลังจะขาดอายุความ **ควรติดต่อ กยศ. และลงนามยินยอมขยายอายุความด้วยตัวเอง** กยศ.จะค้ำนวนหยุดหนี้ คงค้างและมีการปรับโครงสร้างหนี้ตามกฎหมายใหม่ ซึ่งการปรับโครงสร้างนี้จะเกิดประโยชน์ โดยตรงกับลูกหนี้ทุกกลุ่ม รวมทั้งลูกหนี้ในชั้นบังคับคดี เพราะเมื่อค้ำนวนหยุดหนี้ใหม่จะพบว่า ลูกหนี้มียอดหนี้ลดลง ทำให้ลูกหนี้บางคนสามารถหนีปิดยอดหนี้ได้เลย ส่วนลูกหนี้ที่ปิดยอดหนี้ ไปก่อนแล้ว จะถูกค้ำนวนหนี้ใหม่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง และในกรณีที่ กยศ. พบว่ามีลูกหนี้ได้ ชำระหนี้ไว้เกินจำนวนที่ค้ำนวนตามกฎหมายใหม่ กรณีนี้มีสิทธิได้รับเงินคืนจาก กยศ. ด้วย

**ลูกหนี้ที่ควรติดต่อ กยศ. เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยเร่งด่วน** มีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่

- 1) กลุ่มลูกหนี้ที่ถูกฟ้องคดีและอยู่ในชั้นบังคับคดี จำนวน 46,000 คน โดยลูกหนี้ชั้นบังคับคดี หากไม่ต้องการให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ถูกขายทอดตลาด ให้รีบแจ้งความประสงค์ในการงดการ บังคับคดีกับกรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
- 2) กลุ่มลูกหนี้ที่จะหมดอายุความในเดือนมีนาคม 2567 ให้ติดต่อ กยศ. ด้วยตนเองเพื่อไม่ให้ถูก ฟ้องร้องคดี

โดยสรุปการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เป็นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อลูกหนี้ในการวางแผนการชำระหนี้ และลดภาระหนี้สินในระยะยาว

**กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ** สำหรับลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียคดี กยศ. ที่ถูกยึดทรัพย์สินบังคับคดีแล้ว สามารถยื่นหนังสือยินยอมงดการบังคับคดี ผ่านทาง e-mail และยื่นคำร้องออนไลน์ ผ่านทาง เว็บไซต์กรมบังคับคดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



**สอบถามเพิ่มเติม :**

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร โทร.056-613107-8

E-MAIL : SARABAN-PCK@LED.MAIL.GO.TH

WEBSITE : HTTPS://SUB2.LED.GO.TH/PHICHIT-N/

ที่มาข้อมูล: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา